



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้กำหนดหรือคุณสมบัติตามที่ ก.ทจ. หรือ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาสอบ ๓๐ นาที จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบ และรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมนี้ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง งานการเจ้าหน้าที่ โทร.๐-๕๓๔๔-๒๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

*Vbvi*

(นายทรัพย์ทวี คำมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายสุภิพัฒน์ กองแก้ว	๐๐๑
๒	นางสาวประภาศรี ทวีทอง	๐๐๒
๓	นางวิไลพร เสาร์แก่น	๐๐๓
๔	นางสาวปาติดา ยศลาภใหญ่	๐๐๔
๕	นางสาวอัจฉรา ตุ่นคำ	๐๐๕
รวมทั้งสิ้น ๕ ราย		